
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   ชั้น  ๕  อาคารภูมิราชภัฏ 

--------------------------------- 
รายนามผู้เข้าประชุม 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า  อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี   กรรมการ 
๓.  อาจารย์  ดร.สะอาด   อยู่เย็น  รองอธิการบดีวิทยาเขตน่าน กรรมการ 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.ชัชภูม ิ สีชมภ ู ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ กรรมการ 
๕.  อาจารย์  ดร.ชชิญาสุ์   ช่างเรียน ผู้ช่วยอธิการบดี   กรรมการ 
๖.  รองศาสตราจารย์พิศมัย  หาญสมบัติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 
๗.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
๙.  รองศาสตราจารย์  ดร.สิงหเดช  แตงจวง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
๑๐.  ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช  บุญสูง  แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีฯ กรรมการ 
๑๒.  อาจารย์ดรุณี   มูลโรจน์  แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
๑๓.  อาจารย์  ดร.พนินท์   เครือไทย ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
๑๔.  อาจารย์สุปราณี   จ าลองราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ 
๑๕.  อาจารย์พิชิต   พวงภาคีศิริ ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
๑๖.  นายพิสุทธิ ์   ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
๑๗.  นางสาวสิน ี   กะวิ  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการและ 

เลขานุการ   

 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิพร  สุดใจ  รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.  อาจารย์ดวงพร   บี่หัตถกิจกูล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓.  นางสุกัญญา    มาประกอบ หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน 
๔.  นางสาวภมรมาศ   เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕.  นางสาวนลิน ี   เมืองจันทร์ เจ้าหน้าทีก่องบริการการศึกษา 
๖.  นางสาวอภิชญา   อินทร์หม่อม เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา 
 

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น. 
 
 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า  อธิการบดี  ประธานกรรมการการประชุม 
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องแจ้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อทราบ 
   ๑.๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑.๑  ผลการด าเนินงานการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 
 

ตามท่ีอธิการบดี  พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เดินทางไปประเทศจีน   
เพ่ือสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  นั้น  ได้ข้อสรุปดังนี้ 
  วิทยาลัยต ารวจ (YVCJP)  ประเทศจีน 

ข้อเสนอแนะ ข้อสรุปของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(๑) สร้างสถานท่ีฝึกงานให้นักศึกษาเข้าไปฝึกงานในสถาน
ประกอบการที่เกีย่วกับวิชาชีพของตนเอง 

ติดต่อสถานท่ีฝึกงานท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพภายใน
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ท่ีสนใจเข้าร่วม
โครงการการฝึกงานของนักศึกษาต่างชาติ 

(๒) การขยายช่วงเวลาเรียนของนกัศึกษา 
จาก ๖  เดือน  เป็น  ๑๐  เดือน 

ปรับตารางเรียนและช่วงเวลาฝึกงานและ 
เพิ่มวิชาต่าง ๆ  ตามข้อเสนอแนะ 

(๓) แนวทางการเรียนต่อของนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ในอนาคต 

(๑) จัดท าร่างหลักสูตรภาษาไทย  ส าหรับ
นักศึกษานานาชาติ  Thai  Studies  for  
International  Students (ระยะสั้น/ปริญญาตรี) 
(๒) จัดท าหลักสูตรทางไกลส าหรับนักศึกษาท่ีไม ่
สามารถไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได ้

(๔)  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์ระหว่างสอง
สถาบันการศึกษา 

ประสานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา
ภาษาไทย  โดยท าโครงการศูนย์การเรยีนรู้/
ห้องสมุดภาษาไทยในวิทยาลัยต ารวจ (YVCJP) 

(๕) ขอความอนุเคราะห์แบบเรียน  และหนังสือภาษาไทยให้
นักศึกษาในวิทยาลัยต ารวจ (YVCJP) 

จัดหาแบบเรียนภาษาไทยและหนงัสือภาษาไทย  
โดยท าโครงการจดัท าศูนย์การเรยีนรู้/ห้องสมุด
ภาษาไทยในวิทยาลัยต ารวจ (YVCJP) 

(๖)  หอพักของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ ์
ยังขาด  wifi 

บริษัทเอกชนก าลังด าเนินการติดตัง้ 

(๗) วิทยาลัยต ารวจ (YVCJP) จะสง่นักศึกษามาเรียนภาษาไทย
เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  จ านวน  ๒๓  ราย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ตอบรับและ
เตรียมการต้อนรับ 

มหาวิทยาลัย  Yunnan  Nationalities 
ข้อเสนอแนะ ข้อสรุปของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(๑) สร้างชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
(๒) จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ภาษาไทย ปรับเป็นจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการเรยีนรู้

ภาษาไทยและภาษาจีน  โดยจัดท าป้ายและการ
ประชาสมัพันธ์ที่สองมหาวิทยาลัยในวันสถาปนา
มหาวิทยาลยั 

(๓) ตกลงพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือร่วมกัน (๑) เสนอให้นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์
ที่มาเรียนที่  Yunnan  Nationalities  ได้รับสอง
ปริญญา 



ข้อเสนอแนะ ข้อสรุปของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 (๒) ปรับหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ  (ภาษาจีน)  

ให้เป็นลักษณะ  ๒ + ๒ 
(๔) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์  ระหว่างสอง 
สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ประสานโรงเรียน
มัธยมในเครือข่ายเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของ
นักศึกษาจาก Yunnan  Nationalities 

ลงนามความร่วมมือ (MOU)  ต่อสัญญา 
 

มหาวิทยาลัย  Yunnan  Normal 
ข้อเสนอแนะ ข้อสรุปของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(๑) แลกเปลี่ยนนักศึกษาที่เรยีนหลักสูตร  International ส่งหลักสตูรภาษาอังกฤษไปให้และประสานงาน
คณะนานาชาติ  มหาวิทยาลยั Yunnan  Normal 

(๒) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์  ระหว่างสอง 
สถาบันการศึกษา 

(๑) เสนอให้นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ์
ที่มาเรียนที่  Yunan Normal  ไดร้ับสองปรญิญา 
(๒) ปรับหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ (ภาษาจีน)  ให้
เป็นลักษณะ ๒ + ๒ 

ลงนามความร่วมมือ (MOU) สัญญาใหม ่
 

วิทยาลัย  Lincang  Teacher  College 
ข้อเสนอแนะ ข้อสรุปของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(๑) ขอความอนุเคราะห์แบบเรียน  และหนังสือภาษาไทยให้
นักศึกษาใน  Lincang  Teacher  College 

จัดหาแบบเรียนภาษาไทยและหนงัสือภาษาไทย  
โดยท าโครงการจดัท าศูนย์การเรยีนรู้/ห้องสมุด
ภาษาไทย 

(๒) การเรยีนต่อในระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

(๑) จัดท าร่างหลักสูตรภาษาไทย  ส าหรับ
นักศึกษานานาชาติ Thai Studies for 
International Students (ระยะสั้น/ปริญญาตรี) 
(๒) เตรียมหลักสูตร (๓ + ๑) 

(๓) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์  ระหว่างสอง
สถาบันการศึกษา 

(๑) หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (ภาษาจีน) 
ก าหนดให้นักศึกษามาฝึกสอนท่ี Lincang  
Teacher College ๑ ปี 
(๒) ส่งอาจารย์หรือนักศึกษาไปสอนภาษาไทยท่ี  
Lincang Teacher College ๑ ปี 
(๓) ส่งนักศึกษาและอาจารยไ์ปท าค่ายการเรียนรู้
ภาษาไทย (ระยะสั้น) และเปิดศูนย์การเรียนรู/้
ห้องสมุดภาษาไทย 

(๔) อธิการบดี  Lincang  Teacher  College  มีก าหนด
เดินทางมาเยีย่มสถานท่ีเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ตอบรับและ
เตรียมการต้อนรับ 

ลงนามความร่วมมือ (MOU) สัญญาใหม ่
 
 
 
 



วิทยาลัย  Yunnan  Vocational  and  Technical  College  of  Agriculture 
ข้อเสนอแนะ ข้อสรุปของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(๑) การเรยีนต่อในระดับปรญิญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

(๑) จัดท าร่างหลักสูตรภาษาไทยส าหรับนักศึกษา
นานาชาติ Thai Studies for International 
Students  (ระยะสั้น/ปรญิญาตร)ี 
(๒) เตรียมหลักสูตร (๒ + ๒) และ (๒ + ๓) 

(๒) ปรับ  Study  Plan  ของนักศึกษาปัจจุบัน  โดยเสนอให้
เพิ่มรายวิชาที่ฝึกทักษะภาษาไทยเพิ่มขึ้น 

มีการปรับเพิ่มจ านวน ๑ รายวิชา  ท่ีเน้นปรับ
พื้นฐานเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรยีนต่อในระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถไ์ด้ 

(๓) ช่วงเวลาการส่งนักศึกษาเปลี่ยนจากเดือนสิงหาคมของทุกปี
เป็นเดือนมีนาคม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ตอบรับและ
เตรียมการต้อนรับ 

(๔) YVTCA จะส่งนักศึกษามาเรียนภาษาไทยเดือนสิงหาคม  
๒๕๕๗  จ านวน  ๑๓  ราย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ตอบรับและ
เตรียมการต้อนรับ 

 

  ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใดจะน าเรียนแจ้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการให้
ทราบต่อไป 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การประชุมระดมความคิดการด าเนินการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม 
  ของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กรณี “ด่านถาวรภูดู่” 

 

 ในวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  จะมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  พาณิชย์จังหวัด
และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือร่วมกันเพ่ือเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อการการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  กรณี  “ด่านภูดู่”  และงานวิจัย  โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งผู้แทนผู้บริหารเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  จ านวนนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
     และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ก าหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  ในวันอาทิตย์ที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๗  นั้น 
  ในการนี้งานรับนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  จึงได้ด าเนินการสรุปจ านวนนักศึกษาที่เข้า
สอบสัมภาษณ์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  รายละเอียดดังเอกสารแยกเล่ม 
 

ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ในวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๗  อธิการบดีจะเชิญคณะที่ผลิตครูร่วมมาประชุม
ร่วมกัน  ว่าจะประกาศรายชื่อนักศึกษาจ านวนเท่าใด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



๑.๒.๒  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา  (หลักสูตร  ๕  ปี)   
                             ต่างไปจากที่คุรุสภาให้การรับรอง 
 

  ตามมติที่สถาบันผลิตครูได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา  
(หลักสูตร  ๕  ปี)  ต่างไปจากที่คุรุสภาให้การรับรอง  นั้น  คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม  ครั้งที่  
๑๕/๒๕๕๓  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว  และ
สถาบันผลิตครูจ านวนหนึ่งได้ด าเนินการเสนอขอรับรองไปเรียบร้อยแล้ว  แต่ก็พบว่ายังมีสถาบันผลิตครู 
อีกหลายแห่งที่ไม่ได้เสนอขอรับรองหรืออยู่ระหว่างเสนอขอรับรองคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม  
ครั้งที่  ๑๕/๒๕๕๖  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  จึงมีมติให้สถาบันผลิตครูที่จัดการเรียนการสอน
ปริญญาตรีทางการศึกษา  (หลักสูตร  ๕  ปี)  ต่างไปจากที่คุรุสภาให้การรับรอง  ซึ่งด าเนินการอยู่ก่อน 
วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  และยังไม่ได้ด าเนินการขอรับรองจากคุรุสภา  ให้เสนอข้อมูลไปยังคุรุสภา  
ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) หลักฐานที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบให้น าหลักสูตร 
ไปจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างจากที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา 

(๒) การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(๓) ระบบการจัดการศึกษา  (ทวิภาค  ไตรภาค  หรือแบบอื่น ๆ) 
(๔) ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 
(๕) แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  กรณีมีการลงทะเบียนเรียนเกินจากเกณฑ์ที่ข้อบังคับ 

สภามหาวิทยาลัยก าหนด  ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ 
(๗) การจัดปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ  

คุรุสภาก าหนด 
(๘) กระบวนการเทียบโอน  หรือเทียบยกเว้นรายวิชา  (จ านวนหน่วยกิต  และรายวิชา 

ที่เทียบโอนเข้าในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง)  และเม่ือนักศึกษามาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
ต้องแนบหลักฐานการขอเทียบโอนประกอบในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย 

(๙) รายชื่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรทุกรุ่น  เพ่ือประกอบการพิจารณาออก 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เปรียบเทียบกับรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๑๐)  รายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 

มติที่ประชุม มอบรองศาสตราจารย์  ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี  รองอธิการบดี  คณบดีคณะครุศาสตร ์ 
คณบดีที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  ประชุมร่วมกันโดยเร็ว  
เพ่ือจัดท าหลักสูตรเสนอส านักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ต่อไป 
 

 ๑.๒.๓  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรใหม่  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗   
หลายหลักสูตร  เพื่อเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่นักเรียน  และเพ่ิมจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ในการนี้กองบริการการศึกษาจึงได้ก าหนดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้คณะ
และวิทยาลัยใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป   
 



ข้อเสนอแนะ หากหลักสูตรจะมีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการสรรหา
อาจารย์มาทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  มอบหมายให้ทุกคณะและวิทยาลัยด าเนินการจัดท าเอกสารตามขั้นตอน 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖ 
      (ผู้แถลง : เลขานุการ) 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  เมื่อวันจันทร์ที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖  จ านวน   
๙  หน้า  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
มีผลสรุป  ดังนี้ 
 -   คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม  โดยส่งแบบตอบรับ   จ านวน   ๔  ราย 
 -  คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่ส่งแบบตอบรับ   จ านวน ๑๔  ราย 
 จึงน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  ดังรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖   
โดยขอแก้ไขดังนี้ 
 หน้าที่  ๕  คุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 ข้อสังเกต  ...ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทย์ – คณิต,   
    ศิลป์ทุกสาขา... 
 แก้ไขเป็น  ...ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า...   
 หน้าที่  ๘  บรรทัดที่  ๓๐ 
 ข้อสังเกต  ...การจ่ายค่าตอบแทนคณาจารย์ประจ า... 
 แก้ไขเป็น  ...การจ่ายค่าตอบแทนภาระงานสอนของคณาจารย์ประจ า... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖ 
 ๓.๑  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   
 

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการจึงได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาสามารถขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษใน 
ภาคการศึกษาฤดูร้อนได้  กองบริการการศึกษาจึงขอความชัดเจนในการด าเนินการเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 



 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จึงได้จัดท า  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติและการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษและการเปิดสอนภาคฤดูร้อน  
 

ข้อเสนอแนะ ๑.  การขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษา  จะอนุญาตเฉพาะนักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาเท่านั้น 
 ๒.  ส าหรับการขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษา  ในภาคเรียนที่  ๓  นักศึกษา
ต้องขอเปิดทั้งกลุ่มจึงจะอนุญาต 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติและการเปิด
สอนรายวิชากรณีพิเศษและการเปิดสอนภาคฤดูร้อน   
 มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาปรับปรุง  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  แนวปฏิบัติและการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษและการเปิดสอนภาคฤดูร้อน   
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 

 ๔.๒  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖   
เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ก าหนดกรอบรายวิชาของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ในการนี้กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ หากเป็นรายวิชาเดียวกัน  ต้องใช้เอกสารประกอบการสอนเหมือนกัน  และจัดท าผล
การศึกษาเหมือนกัน   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ฉบับปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๕๗  ในรูปแบบที่  ๒  ดังนี้ 
 บังคับเรียนรายวิชา  ๒  รายวชิา 
 กลุ่มวิชาภาษา   ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ให้ปรับจ านวนหน่วยกิต  เป็น  ๓(๓-๐-๖)  ทุกรายวิชา  ส าหรับรายวิชาบังคับ   
๒  รายวิชาให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการ 
 

 ๔.๓  การพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่เดิม  และเปิดสอน 
                    ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่  เพื่อตอบสนองตามความต้องการ
ของท้องถิ่นและประเทศ  ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่  จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
เป็นปัจจุบันให้เหมาะสมตามศักยภาพและสาขาวิชาที่เปิดสอน 



 ในการนี้  กองบริการการศึกษาจึงได้ขอข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยัง
หน่วยงานจัดการการศึกษา  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม 
 

ข้อเสนอแนะ กรณีหลักสูตรที่มี  ๒  แขนง  ให้ใส่รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน  ๗  ราย 
 

มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะและวิทยาลัยกลับไปพิจารณาทบทวนรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อีกครั้งหนึ่ง  กรณีที่น ารายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สังกัดหลักสูตรเดิมอยู่แล้วมาบรรจุไว้ในหลักสูตรใหม่  
ต้องด าเนินการหารายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรไปทดแทน  และส่งข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีการทบทวนแล้วกลับมายังฝ่ายเลขานุการภายในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๗  เพ่ือจัดส่งให้อธิการบดี
พิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔  อัตราการบรรจุอาจารย์และการประกาศรับสมัครอาจารย์ประจ า   
   ส าหรับการท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  และหลักสูตรปรับปรุง 
   ที่จะเปิดสอน  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่  และปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ 
ตอบสนองตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ  นั้น  บางหลักสูตรมีความจ าเป็นต้องจัดหาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อเป็นศักยภาพของหลักสูตร   
 ในการนี้  หากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
แต่มีบางหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ  ๕  ราย  ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  (สกอ.) ก าหนด  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ  ๒  แนวทาง  ดังนี้ 

(๑) เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
(๒) ประกาศขอรับโอนจากที่อ่ืน 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ   
 

 ๔.๕  ก าหนดการการเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยส าหรับ 
  หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

 ตามท่ีหน่วยจัดการการศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่  และปรับปรุงหลักสูตร  นั้น   
ในการนี้  จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการในการก าหนดเวลาการเสนอหลักสูตรต่อที่
ประชุมสภาวิชาการ  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จะน าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการภายในเดือนมีนาคม  โดยจะด าเนินการ
วิพากษ์หลักสูตรร่วมในรายวิชาทางด้านครุศาสตร์  และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชาวิพากษ์วิชาเอก 
 ส าหรับหลักสูตรอ่ืน ๆ  ที่มิใช่สายครุศาสตร์ให้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยเร็ว  และเสนอต่อที่
ประชุมตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 



 ๔.๖  แนวทางการเตรียมการก าหนดกิจกรรมส าหรับภาระงานภาคการศึกษาฤดูร้อน   
                   ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ของอาจารย์ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะด าเนินการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยการเปลี่ยนแปลงการเปิด – ปิด  ภาคเรียนให้เป็นไปตามระบบสากล  นั้น 
 ในการนี้  จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิชาการในการก าหนดแนวทาง 
การเตรียมการก าหนดกิจกรรมส าหรับภาระงานภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ของอาจารย์ 
 

ข้อเสนอแนะ ในภาคเรียนฤดูร้อนต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะปิด
ภาคเรียนเป็นเวลา  ๖  เดือน  ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะควรจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ  เช่น  อบรม
ความรู้ภาษาอังกฤษ  การวัดผล – ประเมินผล  ทั้งนี้หากเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกันของทุกคณะมหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้ด าเนินการ 
 

มติที่ประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานเสนอกิจกรรมต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดเป็นกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยต่อไป  ทั้งนี้หากหน่วยงานจัดกิจกรรมไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ  ต้องมีหนังสือตอบรับจาก
สถานที่ศึกษาดูงานอย่างน้อย  ๒  แห่ง 
 

 ๔.๗  การบริหารจัดการ  การใช้งบประมาณภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   
                    ของหน่วยงานจัดการศึกษา 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะด าเนินการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยการเปลี่ยนแปลงการเปิด – ปิด  ภาคเรียนให้เป็นไปตามระบบสากล  นั้น  ท าให้เกิด 
ผลกระทบต่อการใช้งบประมาณของหน่วยงานจัดการศึกษา  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว  แต่มหาวิทยาลัยไม่สามารถเก็บเงินเข้ามหาวิทยาลัยได้เพราะนักศึกษาใหม่ยังไม่เปิดภาคเรียน   
โดยมหาวิทยาลัยมีทางเลือก  จ านวน  ๒  ทาง  ดังนี ้

(๑) ให้หน่วยงานคืนเงินให้มหาวิทยาลัย 
(๒) ให้หน่วยงานจัดกิจกรรมโดยน าไปพัฒนาทางด้านต่าง ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แต่ต้อง 

น าเสนอกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยทราบ  
   

มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานจัดท าแผนงบประมาณใหม่  โดยเน้นกิจกรรมทางด้านการเรียน 
การสอน  สื่อการเรียนการสอน  คุณภาพทางการศึกษา  และเสนออธิการบดีภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  
๒๕๕๗  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป 
 

๔.๘  การทบทวนวิธีการส่งผลการสอบปลายภาคและก าหนดการส่งผลการสอบ 
   ปลายภาค  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 

 เพ่ือให้การส่งผลการสอบปลายภาคและก าหนดการส่งผลการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ ๒   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงขอความเห็นจาก
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการในการการทบทวนวิธีการส่งผลการสอบปลายภาคและก าหนดการส่งผล
การสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ซึ่งการส่งผลการเรียนล่าช้าและการแก้ไขผล 
การเรียน  มหาวิทยาลัยถือเป็นความผิดร้ายแรง  โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดบทลงโทษ  ดังนี้ 



 ความผิดครั้งที่  ๑  ให้คณะหรือวิทยาลัยตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  ให้อาจารย์ 
ลงนามรับทราบเป็นหลักฐาน 
 ความผิดครั้งที่  ๒  ให้น าข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการ
พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยจะได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน 
ร้อยละ  ๒ 
 ความผิดครั้งที่  ๓  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัย 
 ทั้งนี้การจัดท าผลการศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ   
โดยอาจเป็นคณะอนุกรรมการประจ าคณะภายใน  ส าหรับผลการเรียนที่น าขึ้นเผยแพร่ทางเว็ปไซต์แล้ว 
ไม่สามารถแก้ไขได้  หากจะท าการแก้ไขต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโดยให้
คณบดีเป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก าหนดวันที่คณะ/วิทยาลัย ส่งผลการเรียนมายังกองบริการการศึกษา   
หากอาจารย์ท่านใดไม่ส่งผลการเรียนให้ถือว่าล่าช้า   
 มอบหมายให้กองบริการการศึกษาจัดท าแบบฟอร์มใบสรุปการส่งผลการเรียน  โดยให้ระบุ
ด้วยว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่  วันที่  โดยละเอียด   
ทั้งนี้การแก้ไขผลการเรียนต้องน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโดยให้คณบดีเป็นผู้น าเสนอ  
และให้ถือว่าอาจารย์ผู้สอนมีความผิดครั้งที่  ๑   
 

 ๔.๙  การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการพลังงาน  
                     หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการพลังงาน  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ ๑.  การก าหนดรายวิชาในหลักสูตร  มีการท างานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ารายวิชาต่าง ๆ นั้น 
สมควรบรรจุไว้ในหลักสูตรหรือไม่ 
 ๒.  มีการส ารวจว่ามีผู้เรียนในหลักสูตรนี้หรือไม่ 
 ๓.  มีกลุ่มรายวิชาใดบ้างท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า  “ถ่ายทอดความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชนได้”   
 ๔.  จ านวนหนว่ยกิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยไม่ควรมี  ๓(๒ – ๒ – ๕)  นอกจาก 
มีการปฏิบัติโดยแท้จริง 
 ๕.  ควรตรวจสอบจ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการพลังงาน  และ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๖.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Mapping)   
ในวิชาเอกมีการระบายค่อนข้างน้อย 
 ๗.  ในการน าเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการควรน าเสนอแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรทางด้านสถิติ  การส ารวจข้อมูลต่าง ๆ  ฯลฯ 
 



มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะด าเนินงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ  จากนั้นน าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป 
 

 ๔.๑๐  ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะด าเนินการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยการเปลี่ยนแปลงการเปิด – ปิด  ภาคเรียนให้เป็นไปตามระบบสากล  นั้น  แต่เนื่องจาก
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษามิได้มีการเปลี่ยนแปลงการเปิด – ปิด  ภาคเรียนตามระบบสากล  ท าให้เกิดผลกระทบ 
ในการรับนักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 ในการนี้  งานรับนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  จึงได้จัดท าแผนการรับนักศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ตามท่ีเสนอ  
 มอบหมายให้งานรับนักศึกษา  กองบริการการศึกษา  ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาใหม่ให้แก่นักเรียนในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยเร็ว 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 
 

  - ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๖.๑  การเปิดการเรียนการสอนของวิทยาเขต 
 

 ในการรับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
วิทยาเขตแพร่  ต้องด าเนินการตามเกณฑ์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  โดยต้องด าเนินการเสนอขออนุญาต
เปิดรับสมัครนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ให้ทางวิทยาเขตแพร่ด าเนินการเสนอขออนุญาตเปิดรับสมัคร
นักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ต่อที่ประชุมบริหารงานวิชาการครั้งต่อไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ   
 

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๕๐  น. 
 
                              (นางสาวภมรมาศ    เรือนทอง)                                      
                                                                                   ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม                                                
 
 

                    (นางสาวสินี  กะวิ) 
                                                                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  
 
 



๓.๒  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๐  
มกราคม  ๒๕๕๗  ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗   แล้วนัน้  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครนักศึกษา 
ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  
และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จากเดิม  “ศิลป์ – ค านวณ”  เปลี่ยนเป็น  “ศิลป์ทุกสาขา”  แล้วนั้น   
 ในการนี้  เพื่อการรับสมัครนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
การรับสมัครนักศึกษา  ดังนี้ 
 ข้อสังเกต  ...ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทย์ – คณิต,   
    ศิลป์ทุกสาขา... 
 แก้ไขเป็น  ...ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า...   
 


